

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๕ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	-	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๒.๑	การรับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ๑/๒๕๕๘ (เมษายน ๒๕๕๘)	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)	-	สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา/
วาระที่ ๓.๑.๒	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	-	สำนักงานสภา มวล. พิจารณาลงนาม
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. และ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.	-	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สภาวิชาการ
	๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. นำเสนอ โดยที่ประชุม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ ๑.๑ ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ข้อ ๕ นิยาม ขอให้คำจำกัดความ	-	อธิการบดี/ส่วนพัสดุ ที่เกี่ยวของต่อไป

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ขั้นตอนนำเสนอของหัวหน้าส่วนพัสดุ พนักงานพัสดุ รวมถึง การกำหนดราคากลาง ใน (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. สอดคล้องกับรายละเอียด (ร่าง) ระเบียบฯ ให้ชัดเจน</p> <p>๑.๒ ขอให้ตรวจสอบค่านิยามของคำว่า “การจ้างควบคุมงาน” ให้ถูกต้อง รัดกุม และไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ</p> <p>๑.๓ ขอให้ตัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการจัดหาโดยวิธีพิเศษ กรณีที่มีผู้ยื่นขอเสนอราคาโดยไม่ได้รับเชิญ ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ ๒๔ วรรคสุดท้ายออก และกำหนดให้ชัดเจนว่า “กรณีที่มีผู้ยื่นขอจะต้องเป็นผู้ได้รับเชิญเท่านั้น”</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ตามแนวทางที่ประชุมได้ให้ไว้ในข้อ ๑ ข้างต้น</p> <p>๓. ในระหว่างที่ระเบียบฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ขอให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ และประกาศฯ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน</p>	<p>- นำ (ร่าง) ระเบียบฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>- นำ (ร่าง) ประกาศฯ เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนพัสดุ</p> <p>ส่วนพัสดุ</p> <p>ส่วนพัสดุ</p>
วาระที่ ๓.๒.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อธิการบดีขอลอนเรื่องออกจากการประชุมครั้งนี้ และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในภายหลังต่อไป	-
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ วาระที่ ๓.๓.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กัท้วง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา กายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา กายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๓.๓.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)	อธิการบดีขอลอนเรื่องออกจากการประชุมครั้งนี้ และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในภายหลังต่อไป	-

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี	<p>รับทราบผลการดำเนินงานของอธิการบดี ดังนี้</p> <p>๑. อธิการบดีจะได้นำเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภา มวล. รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารตามมติ/ความเห็นของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะสรุปเฉพาะประเด็นสาระสำคัญ แล้วนำเสนอต่อสภา มวล. โดยบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งต่อไป เป็นครั้งแรก</p> <p>๒. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามี มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ครูในฝัน โดยนายกสภา มหาวิทยาลัย กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัย การแข่งขัน กีฬาสามัคคีร่วมกับชุมชน เป็นต้น</p> <p>๓. การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน ๒,๕๘๓ คน โดยมีกระบวนการรับทั้งแบบโควตา รับตรงทั่วประเทศ และรับโครงการพิเศษ ขณะนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก เบื้องต้นและยืนยันสิทธิ์ไว้จำนวน ๒,๑๗๒ คน หรือประมาณร้อยละ ๘๔ ของเป้าหมาย (ซึ่งอาจจะสละสิทธิ์ในภายหลังอีก) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มโดยระบบคัดเลือกแบบแอดมิชชันจาก ทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้จำนวน ๑,๔๗๐ คน คือ ประมาณ ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายรวม โดยการรับนักศึกษาจะเสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ คาดว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษาได้ รวมทั้งสิ้น ประมาณจำนวน ๒,๓๐๐ คน หรือประมาณร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายรวม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจะเปิดรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง อีกครั้งหนึ่งหลังเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อให้รับนักศึกษาได้ตาม เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้</p> <p>๔. การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำ รายละเอียดงาน (TOR) และราคากลางเรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นเว็บไซต์ ของกระทรวงการคลัง เพื่อทำประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑</p>	-	อธิการบดี/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	พฤษภาคม ๒๕๕๘ หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงาน (TOR) จะพิจารณาปรับแก้ไข และขยายแบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ได้อย่างช้าภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘		
วาระที่ ๔.๒	การปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	รับทราบการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	- สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๓	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๔	กำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการกำหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - ในเบื้องต้นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอขยายเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดีออกไปจากเดิมเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน กล่าวคือ จากเดิมภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครอธิการบดีและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนมากหลายท่าน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเวลาในกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ และให้ผู้ผ่านการพิจารณาแล้วมีเวลาจัดทำข้อมูลมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลาออกไป เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่เลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอ 	- สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถน์ อิงคินันท์ บัณฑิตย์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์